

# รัก...ที่จริงแท้ของพระคริสต์

## ทศพร เศรษฐพิศาล

ความรักเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่มีอิทธิพลมหาศาลต่อคนหนุ่มสาว และมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ เราไม่สามารถที่จะจับเอาความรักมาซึ่งตัวของใครมากน้อยแค่ไหน แต่ความรักมีอยู่ในทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยตัวเอง

ความรักสามารถที่จะแปลได้หลายความหมายแต่ตามพจนานุกรมบอกว่า “ชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยความชื่นชมยินดี และมีใจเสนาหา”

ความรักของมนุษย์จะมีเงื่อนไข มีสิ่งแลกเปลี่ยน แล้วความรักของมนุษย์ยังมีขอบเขตจำกัดเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งที่คนพอใจ

ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ “รักนิรันดร์” พระเจ้าตรัสว่า “เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์” (เยเรมีย์ 31:3) เป็นความรักที่ไม่มีสิ้นสุด เสมอต้นเสมอปลาย ดำรงอยู่นานเท่านาน เพราะว่าพระลักษณะของพระเจ้าบอกว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” (ยอห์น.4:8,16)

อาจารย์เปาโลได้อธิบายถึงลักษณะของคริสเตียนที่ยึดความจริง และความรักโดยเอาแบบอย่างจากพระเยซูว่า “จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้พระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือ เต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” (เอเฟซัส.4:13, 15)

ยอห์นได้สรุปว่า “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง” (ยอห์น.1:14)

ความจริงที่ประกอบด้วยความรักนำการเยียวยารักษา

ความจริงที่พูดด้วยความรักส่งเสริมให้เราเติบโตขึ้น

ความจริงในความรักนำการเปลี่ยนแปลง

ความจริงพูดด้วยความรัก

ความซื่อสัตย์ ความจริง ความวางใจ และความรัก ล้วนเป็นสิ่งเดียวกันที่เกี่ยวข้องกันในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงเช่น

“จงรักด้วยใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี ... จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ อย่าถือว่าตัวฉลาด” (โรม.12:9,16)

“ความรักไม่หึงผของ ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำ ความผิด ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประทุพผิต แต่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประทุพผิตชอบความรักทนได้แม้ ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนตัวของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง” (1 โครินธ์.13:5-7)

“จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกัน จงระวังให้ดีเกรงว่าจะ ย่อยยับไปตาม ๆ กัน” (กาลาเทีย.5:14-15)

“แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรัก เพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศิระษคือพระคริสต คือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสี่ที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุก ๆ ข้อต่อที่ทรงประทานได้ จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก เมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้ว” (เอเฟซัส.4:15-16)

เราเห็นแล้วว่า ไม่มีผู้ใดในโลกได้แสดงความรัก และความจริงใจต่อความขัดแย้งได้อย่าง เกิดผลและชัดเจนเท่าพระเยซูคริสตอย่างเช่นใน ยอห์น 8:7-11 และใน มาระโก บทที่ 10 เราได้เห็นพระ เยชูทรงรักและห่วงใยประชาชน พระองค์ทรงตรัสความจริงเพราะพระองค์ทรงเป็นความจริงและความ รัก

ดังนั้น เราในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสตควรที่จะเป็นแบบอย่างแก่ชาวโลกที่ยังไม่รู้จักพระเยซู คริสต ในการที่เราจะดำเนินแบบอย่างพระเยซูคริสต มีความรักที่จริงแท้ให้กับทุกคน เป็นความรักที่ พระเจ้าทรงรักเราจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น.3:16)

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 50 ฉบับที่ 267 มีนาคม – เมษายน 1999, หน้า 34.